

MATCHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Source :	ไทยรัฐ (บ่าย)	56484795
Date :	Page :	No :
26 ก.ย. 2556	8	

● **ธ.ก.ส. ลุ้นไฟเขียวเงินจำนำข้าว** ● **ดีกัน! ไม่อยากสำรองจ่ายก่อน**

จับตาราคาอ้อย-น้ำตาลตลาดโลกตก

นายลักษณ์ วจนานวัช กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และ ธ.ก.ส. อยู่ระหว่างหารือถึงแผนการหาเม็ดเงินที่จะนำมาใช้จ่ายในโครงการจำนำข้าวฤดูการผลิต 56/57 ที่จะเริ่มดำเนินการเดือน ต.ค. นี้ คาดว่าภายใน 1-2 วันจะได้ข้อสรุป ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดวงเงินที่จะใช้ในโครงการรับจำนำรอบดังกล่าวจำนวน 270,000 ล้านบาท โดยนายกรัฐมนตรีต้องการให้ใช้เม็ดเงินที่ได้จากการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ มาใช้ในโครงการมากกว่าเงินใหม่

อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 57 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้เปิดวงเงินที่จะใช้เพื่อการกำกับเงินกู้ไว้จำนวน 250,000 ล้านบาท ซึ่งหากกระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถระบายข้าวได้ทัน ก็สามารถใช้งบเงินกำกับดังกล่าวได้ "ปัญหาในขณะนี้คือ รัฐบาลต้องการให้มีการระบายข้าว ถ้าเก็บไว้นานข้าวก็จะยิ่งเสื่อมสภาพ ขณะเดียวกันต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้น"

นายลักษณ์กล่าวว่า ในระยะแรกของฤดูกาลจำนำจะไม่ได้ใช้จำนวนเงินมากนัก หรือไม่เกิน 8,000 ล้านบาท หลังจากนั้นจะเริ่มทยอยให้เงินมากขึ้น

และสูงสุดในเดือน ม.ค.57 ดังนั้นในแง่เม็ดเงินที่จะหามาเพื่อใช้ในระยะเวลาเริ่มต้นจึงไม่น่ามีปัญหา ส่วนการคุมกรอบวงเงินการรับจำนำไว้ให้ได้ที่ 500,000 ล้านบาทภายในสิ้นปีได้ตามมติ ครม. นั้น ปัจจุบันรัฐบาลได้ใช้วงเงินในการรับจำนำข้าวใน 4 ฤดูการผลิตที่ผ่านมาไปจำนวน 667,000 ล้านบาท เท่ากับว่ามีวงเงินที่ใช้เกินกรอบไป 167,000 ล้านบาท แต่รัฐบาลประเมินว่าจะสามารถคุมวงเงินไว้ให้อยู่ในกรอบที่กำหนดได้

ทั้งนี้ ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้ทยอยคืนเงินจากการระบายข้าวมาได้แล้ว 199,000 ล้านบาท และตามข้อตกลง ภายในสิ้นปีนี้กระทรวงพาณิชย์จะต้องทยอยคืนเงินมาให้อีกประมาณ 90,000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อเดือน ขณะเดียวกัน สบน.ยังคงเหลือวงเงินที่ต้องจัดสรรให้อีก 24,000 ล้านบาท ถึงจะครบควบคุมวงเงินส่วนที่เกินมาได้

นายลักษณ์กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 57 นี้ ธ.ก.ส. จะได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้โครงการในอดีตจำนวน 82,000 ล้านบาท แต่เงินจำนวนดังกล่าวจะนำมาใช้เป็นสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของธนาคารในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการดูแลลูกค้าเกษตรกรที่ไม่ได้พึ่งพารัฐบาลต่างๆ "เราห่วงลูกค้าที่ไม่ได้พึ่งพารัฐบาล โดยเฉพาะอ้อยและน้ำตาล เพราะขณะนี้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกอ่อนตัวลง อาจมีผลต่อการประกาศราคาขึ้นต้นในการรับซื้ออ้อยและน้ำตาล ที่จะเริ่มประกาศใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า"